

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๒๗๐



คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมสำหรับ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ (๙)
ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย และมาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้กรรมการบริหารและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดตามผลการประเมินผลการดำเนินงาน
ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมสำหรับ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนใช้เป็นแนวทางในเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลด
ประกาศดังกล่าว ได้ที่ www.cgd.go.th - เรื่องที่น่าสนใจ - เงินนอกงบประมาณ - ทุนหมุนเวียน หรือที่
<http://nbms.cgd.go.th> - คลังความรู้ - กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทรพร วรทรัพย์)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

ลำดับ	เรียน (ก)	ชื่อทุนหมุนเวียน (ข)
๑	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	กองทุนสนับสนุนการวิจัย
๒	ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๓	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๔	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕	ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา
๖	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบสาธารณสุข
๗	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
๘	ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๙	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย
๑๐	ผู้อำนวยการการทำเรือสปีดฮีบ ฐานทัพเรือสปีดฮีบ	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทำเรือพาณิชย์สปีดฮีบ - กองทัพเรือ
๑๑	เจ้ากรมแผนที่ทหาร	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
๑๒	ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
๑๓	ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน	เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
๑๔	ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร
๑๕	ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
๑๖	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
๑๗	เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
๑๘	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
๑๙	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
๒๐	อธิบดีกรมชลประทาน	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
๒๑	อธิบดีกรมประมง	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำ
๒๒	อธิบดีกรมปศุสัตว์	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
๒๓	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	เงินทุนหมุนเวียนยางพารา
๒๔	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม
๒๕	อธิบดีกรมการข้าว	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
๒๖	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
๒๗	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๘	เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๒๙	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ
๓๐	อธิบดีกรมทางหลวง	เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
๓๑	อธิบดีกรมทางหลวง	เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
๓๒	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	เรียน (ก)	ชื่อทุนหมุนเวียน (ข)
๓๓	เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓๔	ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
๓๕	ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
๓๖	อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๓๗	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
๓๘	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓๙	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
๔๐	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
๔๑	อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔๒	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
๔๓	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
๔๔	เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม	กองทุนประกันสังคม
๔๕	เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม	กองทุนเงินทดแทน
๔๖	อธิบดีกรมศิลปากร	เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
๔๗	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
๔๘	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด
๔๙	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
๕๐	เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๕๑	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
๕๒	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
๕๓	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๕๔	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
๕๕	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๕๖	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
๕๗	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๕๘	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
๕๙	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
๖๐	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๖๑	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๖๒	อธิบดีกรมการศาสนา	กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80
๖๓	ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์	กองทุนสงเคราะห์
๖๔	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
๖๕	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ลำดับ	เรียน (ก)	ชื่อทุนหมุนเวียน (ข)
๖๖	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๖๗	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
๖๘	เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร
๖๙	อธิบดีกรมการท่องเที่ยว	กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว
๗๐	เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
๗๑	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
๗๒	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
๗๓	ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต	กองทุนประกันชีวิต
๗๔	ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย	กองทุนประกันวินาศภัย
๗๕	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
๗๖	ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย
๗๗	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๗๘	เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๗๙	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
๘๐	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘๑	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
๘๒	เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ	กองทุนการออมแห่งชาติ
๘๓	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๘๔	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
๘๕	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
๘๖	อธิบดีกรมศิลปากร	กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
๘๗	อธิบดีกรมธนารักษ์	กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
๘๘	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กองทุนช่วยเหลือเหยียนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
๘๙	อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ	กองทุนผู้สูงอายุ
๙๐	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา
๙๑	อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน	กองทุนคุ้มครองเด็ก
๙๒	อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๙๓	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๙๔	ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
๙๕	อธิบดีกรมชลประทาน	กองทุนจัดรูปที่ดิน
๙๖	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๙๗	เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๙๘	อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ลำดับ	เรียน (ก)	ชื่อทุนหมุนเวียน (ข)
๙๙	ผู้อำนวยการการทำอากาศยานอุตะเภา	กองทุนการทำอากาศยานอุตะเภา
๑๐๐	อธิบดีกรมทำอากาศยาน	เงินทุนหมุนเวียนกรมทำอากาศยาน
๑๐๑	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑๐๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑๐๓	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กองทุนยุติธรรม
๑๐๔	อธิบดีกรมธนารักษ์	เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ
๑๐๕	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑๐๖	เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๐๗	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๑๐๘	อธิบดีกรมการปกครอง	กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
๑๐๙	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
๑๑๐	อธิบดีกรมการค้าภายใน	กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
๑๑๑	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๑๑๒	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๑๑๓	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
๑๑๔	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๑๑๕	ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน	กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน